

ตารางสรุปและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อรับทราบและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งภายใต้กองอำนาจการน้ำแห่งชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ที่	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยอง	มอบหมายดำเนินการ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
๑.	บูรณาการสั่งการหน่วยงานทุกกระทรวง/กรม ที่อยู่ในจังหวัดสำรวจเตรียมข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบูรณาการแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่ชลประทาน นอกเขตชลประทาน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	<p>๑. ร่วมกันสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่ขาดแคลนน้ำครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ วิธีการในการเผชิญปัญหาอย่างรวดเร็ว และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบด้วย</p> <p>๒. ติดตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆ ผ่านสื่อทุกแขนง โดยเฉพาะสื่อในระดับชุมชน</p>	<p>๑. โครงการชลประทานระยอง</p> <p>๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาธารณะ</p>
๒.	ให้ความสำคัญกับพื้นที่ไม้ผล ให้ตรวจสอบว่ามีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ไม้ผลยืนต้นตาย	ประสานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการสำรวจความต้องการการใช้น้ำของไม้ผลที่เข้าสู่ฤดูออกผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะการตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ดิน และกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๓.	ตรวจสอบข้อมูลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำกับหน่วยงานในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้มีความถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน รวมทั้งให้เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ	<p>๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>๒. โครงการชลประทานระยอง</p>
๔.	โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ปรับวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้แบ่งโครงการออกเป็นโครงการย่อย หลายพื้นที่ หลายกิจกรรมมากขึ้น โดยดำเนินการในส่วนที่ประชาชนเห็นด้วยก่อน เพื่อให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอย่างเป็นรูปธรรม	กำหนดมาตรการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ และหากโครงการใดมีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งจังหวัดทราบโดยด่วน	<p>๑. โครงการชลประทานระยอง</p> <p>๒. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</p>

ที่	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดระยอง	มอบหมายดำเนินการ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
๕.	งบประมาณปี ๒๕๖๓ ล่าช้า ให้หาวิธีการดำเนินการโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วก่อนได้หรือไม่ หรืออาจจะต้องใช้งบเงินกู้หรือไม่ เนื่องจากโครงการที่สำคัญๆ ต้องดำเนินการให้ทันเพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาถึง เช่น การจัดทำ EIA ในโครงการที่ต้องเร่งศึกษา สามารถทำคู่ขนานไปก่อนได้หรือไม่ และให้หามาตรการสร้างแรงจูงใจ การชดเชยให้กับประชาชนที่สูญเสียรายได้จากการเสียพื้นที่ไป นอกจากค่าเวนคืนและเยียวยาอย่างเดียว	ติดตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ของการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา, บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น การเปลี่ยนท่อประปาในเขตเมือง การวางท่อน้ำไปยังพื้นที่เกาะเสม็ด เป็นต้น	๑. การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการดำเนินโครงการต่าง ๆ ความสำเร็จโครงการ	ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองทราบด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด	๑. โครงการชลประทานระยอง ๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ๔. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ (ระยอง) ๕. อำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการ ๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๗. เทศบาลนครระยอง ๘. เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๙. เทศบาลเมืองบ้านฉาง